

สรุปการลงพื้นที่ **โครงการแก้มลิงหนองโนนตาย ครั้งที่ 2**

ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะทำงานของท่านพิชัย รัตตกุล ได้เดินทางไปยังพื้นที่โครงการแก้มลิงหนองโนนตาย เพื่อสำรวจพื้นที่และศึกษาข้อมูลในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ และงานปรับภูมิทัศน์รอบหนองฯ โดยมี **อน.ประสาธ ตงศิริ โรตารีสกลนคร** และ **คุณวัชรพงศ์ ศรีสำราญ** ซึ่งเป็นนายช่างชลประทาน ร่วมเดินทางไปยังพื้นที่โครงการฯ

- มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเสาวดีและนายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างโครงการแก้มลิง กรมชลประทาน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้



- จุดที่ตั้งศาลา** ได้ช่วยกันดูแผนที่เพื่อร่วมกันหาจุดที่เหมาะสม ซึ่งควรจะอยู่ใกล้ชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด มีความเห็นร่วมกันว่า **บริเวณติดกับสะพานในพื้นที่ก่อสร้างระยะที่สองเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด** เพราะจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของแก้มลิงทั้งสองระยะ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ติดถนน ชาวบ้านจะใช้จุดนี้ในการซื้อขายปลาและผลิตผลทางการเกษตร
- ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่า เมื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยจะทำการปรับภูมิทัศน์โดยรอบศาลา โดยการปลูกไม้ดอก ไม้ใบ ทำทางเดิน**สำหรับออกกำลังกาย หรือเพื่อให้ชาวบ้านใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์**

- ต่อมาได้ไปพบผู้ใหญ่บ้านนาหวายและชาวบ้าน เพื่อแจ้งให้ชาวบ้านนาหวายทราบว่า ทางสโมสรโรตารีจะสร้างศาลาอเนกประสงค์ให้แก่ชาวบ้านไว้ใช้ประโยชน์ และปรับภูมิทัศน์รอบหนองให้มีความสวยงาม ซึ่งชาวบ้านดีใจเป็นอย่างมาก และต่างร่วมให้ข้อคิดเห็นว่าจะร่วมกันดูแลรักษาศาลาอย่างไร จะใช้ในการทำกิจกรรมอะไรบ้าง หลังจากนั้นชาวบ้านได้นำปลาที่หามาได้และผักที่ปลูก มาทำอาหารเลี้ยงคณะทำงาน



ผู้ใหญ่เขตและชาวบ้านนาหวายให้ข้อเสนอแนะว่า ต้นไม้ที่ใช้ปลูกบนคันแก้มลิงนั้น อยากได้เป็นต้นไม้พื้นถิ่น เช่น ยางนา ไม้แดง อินทนิลน้ำ ตะขบ เป็นต้น

- ธนาคารน้ำใต้ดิน** อาจารย์สุบรรณ ทุมมา ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันธนาคารน้ำใต้ดิน ได้เดินทางมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดิน โดยได้หารือร่วมกันกับกรมชลประทานด้วย
- ธนาคารน้ำ คือ การเก็บกักน้ำไว้ใต้ดินในชั้นโพรงหิน **เพื่อให้ชาวบ้านในบริเวณรอบนอกแก้มลิงสามารถขุดบ่อบาดาลน้ำมาใช้ได้** ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์ของโครงการแก้มลิง

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะทำงานไปพบ นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จังหวัดสกลนคร เพื่อปรึกษาหารือเรื่องที่ดินทางโรตารีขอให้กรมชลประทานช่วยถมดินเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ซึ่งทาง ผอ.โครงการชลประทานเห็นด้วยอย่างยิ่ง และได้แนะนำให้โรตารีทำหนังสือขอหญ้าแฝกจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร เพื่อปลูกในบริเวณแก้มลิง

นอกจากนี้ ยังได้ขอให้กรมชลประทานนำรถขุดดิน รถบรรทุกและเครื่องจักรในการทำงานจำนวนหลายคัน ในวันเปิดพิธีขุดแก้มลิง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เพื่อให้เป็นภาพที่สวยงามและยิ่งใหญ่



จุดที่จะถมดินขึ้น เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่



สภาพถนนลูกรังรอบหนองโนนตาย